



ที่ พล ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๖

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญิก และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่จังหวัดได้จัดส่งแบบตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน รับการตรวจประเมินจากคณะทำงาน (Core team) ของจังหวัด ซึ่งจะได้แจ้งกำหนดห้วงระยะเวลาการตรวจประเมินฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้ว นั้น

เนื่องจากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง และด้านการบริการสาธารณะ มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อประเมิน และมีการเพิ่มหัวข้อประเมินขึ้นมาใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การประเมินมาตรฐานฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงกำหนดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางและวิธีการประเมินฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ห้อง ๗๗๒ เดิม) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๗ จึงขอให้พิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตรวจประเมินแต่ละด้าน จำนวน ๑ คน/ด้าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงตามห้วงเวลาดำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำแบบตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ ไปในวันประชุมชี้แจงฯ ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๘๘๒๗ ๘๑๙๘๐

โทรสาร. ๐ ๕๕๒๓ ๒๔๙๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก (กลุ่มงานส่งเสริมฯ) โทร.๐ ๕๕๒๓ ๒๔๙๐
ที่ พล ๐๐๒๓.๓/ว ๑๓๕ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน หัวหน้างานบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่จังหวัดได้จัดส่งแบบตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมิน รอรับการตรวจประเมินจากคณะทำงาน (Core team) ของจังหวัด ซึ่งจะได้แจ้งกำหนด
หัวระยะเวลาการตรวจประเมินฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้ว นั้น

เนื่องจากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปี ๒๕๕๘ มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อประเมิน และมีการเพิ่มหัวข้อประเมินขึ้นมาใหม่ในแบบประเมินทั้ง
๔ ด้าน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินมาตรฐานฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงได้กำหนดจัด
ประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางและวิธีการประเมินในเครื่องมือแบบประเมินฯ ดังกล่าวให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐๓ แห่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(ห้อง ๗๗๒ เดิม) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๗

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และแจ้งคณะทำงาน (Core
team) ทราบด้วย ทั้งนี้ ขอให้คณะทำงาน (Core team) แต่ละคณะได้มอบหมายตัวแทนเพื่อทำหน้าที่บรรยาย
ชี้แจงหัวข้อแบบประเมินให้กับผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย

(นายวันชัย เล็กประเสริฐ)
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการจัดประชุมชี้แจง
การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๗

- เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ชี้แจงหัวข้อประเมินฯ ให้กับ จนท.ผู้รับผิดชอบรับการตรวจประเมิน
มาตรฐานฯ ในด้านที่ ๑ - การบริหารจัดการ
- เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ชี้แจงหัวข้อประเมินฯ ให้กับ จนท.ผู้รับผิดชอบรับการตรวจประเมิน
มาตรฐานฯ ในด้านที่ ๒ - การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
- เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น. ชี้แจงหัวข้อประเมินฯ ให้กับ จนท.ผู้รับผิดชอบรับการตรวจประเมิน
มาตรฐานฯ ในด้านที่ ๓ - การบริหารงานการเงินและการคลัง
- เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ชี้แจงหัวข้อประเมินฯ ให้กับ จนท.ผู้รับผิดชอบรับการตรวจประเมิน
มาตรฐานฯ ในด้านที่ ๔
- การบริการสาธารณะ / การติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ

หมายเหตุ เนื่องจากคณะทำงาน Core team จะชี้แจงแบบประเมินตรงตามหัวเวลาที่กำหนดในแต่ละด้าน
จึงขอให้ จนท. ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมตรงตามเวลาดังกล่าวด้วย